

แซง-โกแบ็ง คิวรางวัลบริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยม แห่ง ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2016



กรุงเทพฯ – แซง-โกแบ็ง เครื่องบริษัทผู้ผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ได้รับการยกย่องเป็น Top Employer Asia-Pacific 2016 (บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016) ในงานประกาศผลรางวัลซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้ โดยนับเป็นครั้งแรกที่ แซง-โกแบ็ง ได้รับการยกย่องในระดับภูมิภาคจากการส่งบริษัทในเครือทั้งในไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และมาเลเซีย เข้าร่วมการประเมิน โดยในปีนี้มีบริษัททั้งหมดเพียง 10 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลบริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ครั้งนี้ยังถือเป็นปีที่ 3 ที่ แซง-โกแบ็ง ได้รับการรับรองให้เป็น “บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมในประเทศจีน”

มร.ฮาเวียร์ จิเมโน ตัวแทนแซง-โกแบ็งประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ในนามของฝ่ายบริหารแซง-โกแบ็งและพนักงานทุกคนในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงบริษัทในเครือได้แก่ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม (ยิปร็อค), เวเบอร์, ซีคิวริท, แอบราซีฟส์ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์พลาสติก เราขอร่วมแสดงความยินดีที่บริษัทได้รับยกย่องในระดับทวีปครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเป็นองค์กรที่มีระบบการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล นโยบายการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของเราทุกคน และเนื่องจากเราตระหนักดีว่า พนักงานคือหัวใจสำคัญและจิตวิญญาณขององค์กร ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานระดับเว็ลด์คลาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลในปี 2016 นี้”

สถาบันผู้ว่าจ้างชั้นนำ (Top Employers Institute) จะมอบใบรับรองให้แก่องค์กรที่ผ่านเกณฑ์จากทั่วโลก ภายหลังจากตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญในองค์กร รูปแบบการปฏิบัติงาน ธรรมเนียมปฏิบัติ มาตรการ และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โดยบริษัทผู้ว่าจ้างต้องพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อพนักงานอย่างแท้จริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าสภาวะการทำงานที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองทั้งในแง่บุคคลและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งย่อมส่งผลให้องค์กรเกิดการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกัน

เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการสำรวจ 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล การพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้รับ การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกตามกระบวนการของสถาบันผู้ว่าจ้างชั้นนำ

แนวทาง ขั้นตอนการทำงาน ระบบการทำงาน และระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเพื่อวัดผลตามเกณฑ์เพื่อการมอบใบรับรอง การแจ้งผลการรับรองแก่บริษัทที่ส่งรายชื่อเข้าร่วม และการให้รายละเอียดเชิงลึกและผลตอบรับ

การสำรวจการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นขั้นตอนการประเมินหลัก ครอบคลุมทุกแง่มุมในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การบริหารผู้มีความสามารถสูง การวางแผนกำลังคน การดูแลพนักงานใหม่ การเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน การบริหารการทำงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารสายงานและการรับช่วงตำแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ การสร้างวัฒนธรรมและการสรรหาบุคลากร

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกๆ ที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “ยิปร็อค” ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงานรองรับการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม นำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิปร็อค 3G ได้แก่ Green Products ด้วยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต่ำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions นำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน อาทิ โซลูชันเทอร์มัล ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร จึงช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว (Green Label)

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก โดยมีบริษัทในเครือ 5 แห่ง ได้แก่ ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม (ยิปร็อค), เวเบอร์, ซีคิวริท, แอบราซีฟส์ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์พลาสติก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป โดยบริษัทได้ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับ

ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่อต้านแบคทีเรีย มีความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แซง-โกแบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 350 ปี และมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 180,000 คนทั่วโลก ซึ่งสามารถยืนยันถึงความชำนาญการ และการนำเสนอโซลูชันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว

แซง-โกแบ็ง ยังได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิปร็อคและแซง-โกแบ็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>